



BẢN TIN BICONSÍ

**THÁNG 6
/2023**



Chuyên mục Bất động sản



Lối sống xanh, gắn gũi với thiên nhiên là xu hướng được nhiều gia đình hiện nay yêu thích. Nhằm mang đến một không gian “sống xanh” – nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên, Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương (BICONSI) đã quy hoạch và đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Bicons Riverside tại P. Uyên Hưng, TP. Tân Uyên. Ngoài vị trí đẹp ven sông thơ mộng, Bicons Riverside còn sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp và đa dạng. Không chỉ mang đến không gian xanh, gắn gũi thiên nhiên, dự án còn được quy hoạch đồng bộ, đem lại cuộc sống tiện nghi và hiện đại cho cư dân với các tiện ích nội khu đã và đang

**BICONSI
RIVERSIDE
NƠI GIAO HÒA GIỮA
THIÊN NHIÊN
&
CUỘC SỐNG
CHẤT LƯỢNG**

được xây dựng hoàn thiện như: công viên cảnh quan ven sông, hồ bơi, phòng tập gym, nhà hàng - café view sông, bến du thuyền, đường dạo bộ ven sông, khu thương mại dịch vụ,... Theo nhiều nghiên cứu, không gian sống ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy, không gian sống xanh tại Bicons Riverside không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống, mang đến ngôi nhà như ý mà còn đem đến cuộc sống hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Nhanh liên hệ hotline: 0989 178 777 để được tư vấn và sở hữu cơ hội sống trong không gian hài hòa với thiên nhiên và cuộc sống hiện đại, chất lượng.

Chuyên mục Khỏe & đẹp



KHÔNG GIAN TẬP LUYỆN HIỆN ĐẠI TẠI

CLB THỂ THAO PHÚ MỸ

*Bạn đang tìm kiếm không gian tập luyện hiện đại,
chất lượng tại Thủ Dầu Một?*

*Nhanh đến và trải nghiệm không gian tập luyện thể
thao tại Câu lạc bộ Thể thao Phú Mỹ*

Đến CLB TT Phú Mỹ, quý khách sẽ được trải nghiệm phòng tập gym rộng rãi với đầy đủ các loại máy tập hiện đại, máy đo chỉ số inbody cùng hồ bơi tiêu chuẩn cho người lớn và trẻ em đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và có được thân hình như ý. Ngoài ra, CLB còn cung cấp dịch vụ ăn sáng, café cho khách hàng. Với không gian xanh mát, quý khách có thể nghỉ ngơi thư giãn, thưởng thức những thức uống thơm ngon sau khi tập luyện.

Hãy trở thành hội viên của CLB Thể thao Phú Mỹ để được sử dụng miễn phí Steam Bath & Sauna. Liên hệ ngay hotline 0965 55 27 21 để được tư vấn chi tiết



📍 Lô CX2, đường N4, Khu nhà ở TMDV Phú Mỹ,
P. Phú Mỹ, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

☎ Hotline: 0965 55 27 21



Chuyên mục Khám phá

VUI CHƠI ĂN UỐNG TẠI



Chợ đêm & Phố đi bộ Bạch Đằng nằm ngay Trung tâm Thương mại Dịch vụ Bạch Đằng, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một. Với không gian rộng rãi, thoáng mát ven sông Sài Gòn, Chợ đêm & Phố đi bộ Bạch Đằng được quy hoạch và bố trí với nhiều khu vực ăn uống, vui chơi, thư giãn cho mọi lứa tuổi. Từ khu vui chơi dành cho trẻ em, khu mua



sắm, khu ăn uống với nhiều món ngon từ ăn vặt đến no nê, đừng chần chờ mà rủ ngay người thân và bạn bè cùng đến nhé.

Đặc biệt, chương trình lô tô hàng đêm từ thứ 5 đến chủ nhật với chủ đề đa dạng, phục vụ nhu cầu vui chơi, âm nhạc cho quý khách hàng. Nhanh lên lịch để tham gia và trải nghiệm nha.



Tin cộng đồng

Tháng 6 là tháng dành cho các bạn nhỏ với ngày lễ ý nghĩa – ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Không chỉ chăm lo cho cán bộ nhân viên công ty, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương còn quan tâm đến các bé là con của CBNV qua việc tổ chức chương trình Mừng Quốc Tế Thiếu Nhi.

Sự kiện này mang đến cho các bé không gian vui chơi, thư giãn với các hoạt động tô tượng, làm tranh cát, giao lưu với chú hề và nhận những phần quà, bong bóng tạo hình dễ thương. Công đoàn hy vọng các bé sẽ có được những kỷ ức đẹp trong tuổi thơ của mình.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BICONS

Mang đến kỷ ức đẹp cho bé

